



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวมลฤดี ลมนนตรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวมลฤดี ลมมนตรี

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรง ตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือ เทียบเท่าเป็นเวลา ๕ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งวิชาชีพปฏิบัติการ เทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๑๕๐๗</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๗</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวมลฤดี ลมมนตรี

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ ๓ ปี ๑๑ เดือน มารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา มารดาให้ประวัติว่า ๑ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการไข้ ตัวร้อน ไข้ มีเสมหะ น้ำมูกไหล ๒ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการชัก เกร็ง กระตุก ตาค้าง นานประมาณ ๒ นาที หลังจากนั้นตื่นดี ประเมินอาการผู้ป่วยแรกรับ รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการชักเกร็งแล้ว สัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิ ๓๙.๐ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๑๐ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๐๐/๖๕ มิลลิเมตรปรอท ไม่มีประวัติโรคประจำตัวและการแพ้ยา ไม่เคยชักมาก่อน รายงานแพทย์ ให้เช็ดตัวลดไข้ และให้ยาพาราเซตามอล (๑๒๐ มิลลิกรัม) ๑ ซ้อนชา ประเมินอาการภายหลังให้การพยาบาลวัดอุณหภูมิ ๓๗.๖ องศาเซลเซียส เจาะน้ำตาลปลายนิ้วได้ ๑๙๙ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และส่งตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการพบว่า ผลการตรวจอิเล็กโทรไลต์ พบโซเดียม ๑๓๓ มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่าปกติ ๑๓๕-๑๔๕ มิลลิกรัมต่อลิตร) คาร์บอนไดออกไซด์ ๒๒ มิลลิโมลต่อลิตร (ค่าปกติ ๒๔-๓๒ มิลลิโมลต่อลิตร) แพทย์ได้ให้ น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำชนิด ๕%DN/๓ หยด ๔๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง รายงานกุมารแพทย์ รับไว้รักษาตัวที่โรงพยาบาลหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา วินิจฉัยว่าเป็น Febrile convulsion first episode ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลติดตามเยี่ยม ๒ ครั้ง พบผู้ป่วยมีไข้สูงเป็นระยะซึ่งเสี่ยงต่อภาวะชักซ้ำ มารดายังเช็ดตัวลดไข้ไม่ถูกวิธี มารดามีความวิตกกังวล เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับบ้านเนื่องจากกลัวว่าจะมีอาการชักซ้ำ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กมีไข้ ให้รับประทานยาลดไข้ทุก ๔-๖ ชั่วโมง การเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกวิธี มารดาเข้าใจและดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี ปัญหาได้รับการแก้ไข แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมรักษาตัวในโรงพยาบาล ๓ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ แผนการสอน เรื่อง การดูแลและการป้องกันภาวะชักจากไข้สูง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูล ความรู้ ในการดูแลเด็กที่มีอาการไข้ สูงอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูแลผู้ป่วยในขณะที่มีอาการชักได้อย่าง ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะชัก
๓. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีแผนการสอนการดูแลผู้ป่วยเด็ก ที่มีภาวะชักจากไข้สูง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ปกครองสามารถดูแลผู้ป่วยเมื่อมีไข้สูงได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุในขณะที่มีภาวะชัก
๓. ผู้ป่วยที่มีภาวะชักจากไข้สูงได้รับการรักษาได้ทันเวลาที่